

ระเบียบวาระการประชุม  
ของ สภามอบการบรหการส่วนตำบลอินทร์บุรี สมัยประชุมสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
วันพุธ ที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภามอบการบรหการส่วนตำบลอินทร์บุรี (หอสมุดแห่งชาติดำเภออินทร์บุรี)

\*\*\*\*\*

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-----  
-----
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภามอบการบรหการส่วนตำบลอินทร์บุรี  
- สมัยประชุมสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
๓.๑ ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี พ.ศ.  
๒๕๖๔ เพื่อพิจารณารับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ ๖)  
๔.๒ การพิจารณาขอขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยขององค์การ  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๔)
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
-----  
-----

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

สมัยประชุมสภาสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ในวันพุธ ที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี (หอสมุดแห่งชาติอำเภออินทร์บุรี)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทองใบ จันธิธรรม	ประธานสภา		
๒	นางพะเยาว์ ฟ่องใส	รองประธานสภา		
๓	นายสมชาย ภัคดีศุภผล	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑		
๔	นายพะเยาว์ หรีดจีน	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒		
๕	นางวาสนา พิมทนต์	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒		
๖	นายสมชาย ปรีรัตน์	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓		
๗	นายสมศักดิ์ ปรีรัตน์	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓		
๘	นางพะเยาว์ ทองโต	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔		
๙	นางวิไลพร สวาพิม	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔		
๑๐	นายสมจิตร อ่อนเทียน	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๕		
๑๑	นายสำรวย นุ่มนาง	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๕		
๑๒	นางวัลลภา อินทร์ชู	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖		
๑๓	นายชจร นิจวัฒน์	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖		
๑๔	นายถวัลย์ ศรีประเสริฐ	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๗		
๑๕	นางสาวบุษราคม ชัยสยาม	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘		
๑๖	นายอำนาจ สารพันธ์	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๐		

ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางพะเยาว์ นริสสิน	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒		
๒	นายสมศักดิ์ ปรีรัตน์	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓		
๓		สมาชิกสภาหมู่ที่		
๔		สมาชิกสภาหมู่ที่		
๕		สมาชิกสภาหมู่ที่		



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี  
สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี (หอสมุดแห่งชาติอำเภออินทร์บุรี)

\*\*\*\*\*

เริ่มประชุม	เวลา ๑๐.๑๐ น.
ประธานสภาฯ	เมื่อครบองค์ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วันนี้คุณเพชร หริตจีน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ และคุณสมศักดิ์ ปริรัตน์ ส.อบต.หมู่ ๓ ขออนุญาตลาการประชุม พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ลาการประชุมได้
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภาฯ	ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้แจกให้ทุกท่านแล้วขอให้อ่านทบทวนอีกครั้ง หากเห็นว่า ข้อความตอนใดผิดพลาด บกพร่อง หรือสมควรแก้ไขถ้อยคำประการใดขอให้เสนอ ขึ้นมาได้ (เวลาผ่านไปพอสมควร) ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมอีกครั้งว่ามี ผู้ใดจะขอแก้ไขข้อความ หรือเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมประการใด ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ด้วยการยกมือ (ปรากฏว่าสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นทุกคน)
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ	ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ ประธานสภาฯ มอบเลขานุการสภาฯ แจ้งเรื่องที่ เตรียมไว้ให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการสภาฯ	ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้ ๓.๑ เรื่องผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณารับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ได้ประกาศให้ ประชาชนทราบโดยทั่วไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปใช้เป็น เกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน และการกำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ อปท. สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป การดำเนินการนั้นได้ดำเนินการตามแบบประเมินผลในโปรแกรมระบบประเมินผล มาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการ ด้านการติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) กำหนด ซึ่งเสนอเพื่อทราบเป็นเอกสารแจกให้ที่ ประชุมแล้ว
ที่ประชุม	รับทราบ

/เลขานุการสภาฯ...

เลขานุการสภาฯ

๓.๒ จังหวัดสิงห์บุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ ๑๓๑๒/๒๕๖๔ เรื่องจัดตั้งสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ตั้ง ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้จัดตั้งสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) (เพิ่มเติม) โดยจะต้องผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสาธารณสุข ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจประเมินฯ แล้วปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๒ แห่ง จำนวน ๑๒ เติง ได้แก่ อาคารใหม่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทร์บุรี และโรงเรียนวัดประศุก เป็นสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

๓.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนได้รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากการปิดร้านค้าตัดผมและร้านเสริมสวยตามคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ ๑๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวโดยกำหนดให้ปิดร้านค้าตัดผมและร้านเสริมสวยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือจำนวน ๑๒ ราย ๆ ละ ๒,๐๐๐.-บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

๓.๔ อบต.อินทร์บุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสาย ถนนตลาดอินทร์บุรี - สิงห์บุรี ไปทางทิศตะวันออก ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ บ้านหัวเกาะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอินทร์บุรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓.๑๑๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๒๗๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

๓.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ได้ประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ก่อสร้างในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ที่ชำรุดเสียหาย ปรากฏว่าได้รับอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซ่อมแซมถนนสายจากสะพานข้ามคลองชลประทาน (คลองสี) ไปทางถนนสายเอเชีย หมู่ที่ ๘ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และใช้งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๕ ในการปรับปรุงถนนสายคันคลองชลประทาน (บ้านดอนแสงจันทร์) โดยปรับปรุงซ่อมแซมเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปสุดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) มอบเลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ได้อนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงได้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) ซึ่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาได้แจกเอกสารที่แจกให้ที่ประชุม และได้ชี้แจงรายละเอียด

ประธานสภาฯ

โครงสร้างพื้นฐาน และแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้ที่ประชุมทราบทุกโครงการ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณาของที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายประเด็นใด อนุญาต (ไม่มี) เมื่อไม่มี สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์อภิปรายในประเด็นใด หากที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้เป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๖) ขอให้

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ประธานสภาฯ

๔.๒ การพิจารณาขอขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๔ ) มอบเลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามรูปแบบ และรายละเอียดที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถนำเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม จึงได้รายงาน

/ประธานสภาฯ...

- ประธานสภาฯ ทราบเพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเลื่อนการเสนอร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ออกไป คาดว่าจะเสนอสภาฯ พิจารณาภายใน  
สมัยประชุมสามัญที่ ๓ /๒๕๖๔ นี้ เพื่อให้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีสามารถ  
ใช้บังคับได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ จึงเสนอสภาฯ พิจารณาตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๖๓ ข้อ ๒๔ กำหนด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
- ประธานสภาฯ** ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายใน  
ประเด็นใดหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์อภิปรายประเด็นใด หากที่ประชุม  
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ออกไป  
ขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือ (ปรากฏว่าสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นทุกคน)
- มติที่ประชุม** เห็นชอบ
- ประธานสภาฯ** ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นใด อนุญาต  
**นายกอบต.อินทร์บุรี** ตามที่สภาฯ แห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ (รวม  
ฉบับเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และประสานขอรับการสนับสนุน จากการพิจารณา  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในภาพรวม และ  
งบประมาณที่มีจำนวนจำกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะมีโครงการเสนอที่ประชุมใน  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้แก่โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์  
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทร์บุรี (อินทร์บุรี ๒) หมู่ที่ ๑๐ /  
โครงการตลาดยางทับถนนคสล.หมู่ที่ ๑ สายผ่านร้านอาณาจักรไฟฟ้า ถึงถนนสาย  
สิงห์บุรี - ชัยนาท /โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ ๒ ดัดริมเขื่อนหน้าวัดสำโรง /  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมเขื่อนป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ ๘ - ๑๐ /โครงการ  
ตลาดยางทับถนนคสล. หมู่ที่ ๘ สายผ่านบ้านคุณชนิษฐา พงษ์การุณ โครงการที่มี  
ในแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพของอบต.อินทร์บุรี ก็จะใช้การประสานแผนฯ และ  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
- คุณสมจิตร อ่อนเทียน** ได้สอบถามผู้บริหารว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทร์บุรี ๑ ทาง  
(ส.อบต.หมู่ที่ ๕) อดต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้หรือไม่
- นายกอบต.อินทร์บุรี** กรณีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทร์บุรี (อินทร์บุรี ๑) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ  
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้องประสานกับทาง  
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ที่อยู่ในความ  
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ทางอบต.ก็มีการสนับสนุนมา  
อย่างต่อเนื่อง
- คุณวาสนา พิมพ์ทนต์** ได้ขอให้ทางอบต.อินทร์บุรีช่วยตรวจสอบ และให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
(ส.อบต.หมู่ที่ ๒) รายนางชะลอ สอาดฮวบ ปัจจุบัน บ้านที่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และตู้น้ำดื่มของ  
อบต.อินทร์บุรี หน้าวัดสำโรงไม่สามารถใช้งานได้

/นายก อบต.อินทร์บุรี...

นายกอบต.อินทร์บุรี เรื่องบ้านเรือนมอรองนายกอบต. (นายมานิต โพธิ์นิล) ลงพื้นที่ตรวจสอบ  
ข้อเท็จจริงร่วมกับ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ และรายงานให้ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการตาม  
อำนาจหน้าที่ต่อไป ในส่วนผู้นำดื่มจะให้พนักงานเข้าตรวจสอบภายในวันนี้เลย  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นใด อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี  
เรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๒๕ น

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสกล มาระโรจน์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางวาสนา พิมพ์ตันต์)  
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

(นางวิไลพร สวาพิม)  
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

(นางสาวบุษราคัม ชัยสยาม)  
ส.อบต.หมู่ที่ ๘

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี  
- เพื่อโปรดทราบ

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

และลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว

(นายสกล มาระโรจน์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

-ทราบ

(นายทองใบ จันธิรรมา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม